

BẢN TIN THÁNG 5 CỦA TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU

Kết nạp Đảng viên mới

Sau một thời gian rèn luyện, phấn đấu, được học tập, nhận thức về Đảng, được sự hướng dẫn giúp đỡ của Chi bộ, các quần chúng ưu tú đã được xét kết nạp vào Đảng. Ngày 14 và 21/4/2023, Chi bộ Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu và Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho các đồng chí: Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị Loan, Ngô Thị Xuân. Đảng viên mới được kết nạp sẽ tiếp tục được Chi bộ bồi dưỡng trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, là những người tiên phong trong công tác giáo dục, phát triển nhà trường.

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI



Chi bộ Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức kết nạp Đảng cho đ/c Nguyễn Thị Duyên (14/4/2023)

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI



Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Siêu tổ chức kết nạp Đảng cho đ/c Phạm Thị Loan, Ngô Thị Xuân (21/4 /2023)

Ngày hội STEAM cấp Thành phố được tổ chức tại Trường Nguyễn Siêu

Trong khuôn khổ Ngày hội STEAM cấp Thành phố do Thành Đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, học sinh Nguyễn Siêu đã được lên sân khấu vinh danh 7 giải Nhì và 5 giải Nhất cho các sản phẩm giàu tính nhân văn, bảo vệ môi trường như Thiết bị giúp giảm thiểu tai nạn giao thông cho ô tô, máy lọc không khí thông minh, máy phụ khử mùi rác hữu cơ... Cuộc thi thiết kế sản phẩm STEM và Nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh Nguyễn Siêu đã thu hút hàng trăm mô hình, ý tưởng sáng tạo.

Sau khi dự lễ Khai mạc và bấm nút đếm ngược phát động cuộc thi “Thử thách công dân số khối THCS Xproject”, các đại biểu đã tham quan các “gian hàng” STEAM của học sinh và giáo viên Nguyễn Siêu. Một nội dung khác cũng rất quan trọng trong Ngày hội là ra mắt CLB Khởi nghiệp Nguyễn Siêu – một thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Thủ đô HUB Network.



CLB Khởi nghiệp Nguyễn Siêu ra mắt với sự chúc mừng của Đ/c Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội và Th.S Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu

Hợp tác với TES, Nguyễn Siêu trở thành điểm thực hành nghiệp vụ sư phạm quốc tế

Chiều 15/5/2023, sau lễ kí thỏa thuận hợp tác có sự chứng kiến của Đại sứ quán Anh, Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam, trường Nguyễn Siêu chính thức trở thành điểm thực hành nghiệp vụ sư phạm quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được ủy quyền bởi Học viện TES (Times Educational Supplement Institute) - Anh Quốc, sau khi vượt qua các vòng thẩm định gắt gao về hồ sơ, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Sự kiện là dấu mốc quan trọng khẳng định chất lượng chuyên môn của giáo viên

Nguyễn Siêu cũng như hiệu quả mô hình Đồng giảng (Co-Teaching) đã và đang thực hiện tại trường từ 5 năm nay; là minh chứng cho môi trường sử dụng thuần thục tiếng Anh của học sinh Nguyễn Siêu, trong vai trò là một trường song ngữ quốc tế hàng đầu tại Hà Nội và trong khu vực.



Thỏa thuận hợp tác được chứng kiến bởi đại diện ĐSQ Anh tại Việt Nam, Bộ GDĐT Việt Nam, các cán bộ, giáo viên chủ chốt và đại diện một số cơ quan báo chí, truyền thông.